

HUYỆN QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 12/8, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn sông Luộc, sông Hóa từ xã An Khê đi xã An Mỹ (đường ĐH.72) huyện Quỳnh Phụ.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.72 huyện Quỳnh Phụ dài gần 18km, tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, thời gian thi công từ tháng 1/2021 - 6/2022. Tuyến đường qua địa phận xã An Thái có chiều dài hơn 1,7km. Trong đó, diện tích giải phóng mặt bằng là 900m² của 74 hộ gia đình, cá nhân. Chỉ sau 3 ngày huyện Quỳnh Phụ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và tự nguyện hiến đất làm đường của 100% hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phục vụ dự án tại xã An Thái.

Sau khi trực tiếp chứng kiến và lắng nghe những chia sẻ của nhân dân xã An Thái khi tự nguyện tháo dỡ các công trình nhà ở, cổng dậu, tường bao để hiến đất làm đường, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự đồng thuận và tấm lòng của nhân dân xã An Thái, đồng thời ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn Quỳnh Phụ. Đây là cách làm mới, vừa mang lại lợi ích chung vừa nâng cao hiệu quả đầu tư trong điều kiện nhà nước còn nhiều khó khăn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục nhân rộng cách làm này trong toàn huyện để trở thành hình mẫu, huyện đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh, theo đó, nhà nước quan tâm đầu tư những lĩnh vực cơ bản, nhân dân đồng thuận, đồng lòng cùng các đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay đóng góp công sức, tiền của để tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

NGUYỄN THỜI



Người dân xã An Thái (Quỳnh Phụ) tự nguyện hiến đất làm đường.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

cuộc sống của nhân dân. Theo kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tại nhà máy nước sạch xã Minh Tân và nhà máy nước sạch liên xã Thượng Hiền của Công ty Cổ phần Bítexco Nam Long; Công ty TNHH Sản xuất Kuc Huy và trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Xuân Chuyển, xã Minh Tân; đến thăm và nghe kiến nghị của cán bộ tổ dân phố An Đồi, thị trấn Kiến Xương về vấn đề cung cấp nước sạch.

Qua giám sát thực tế, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc cung cấp nước sạch cho nhân dân, duy trì hoạt động sản xuất ổn định song vẫn bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế dẫn đến bức xúc của cử tri. Đồng chí đề nghị Công ty Cổ phần Bítexco Nam Long xây dựng kế hoạch, triển khai sớm để nâng công suất các nhà máy nước sạch, bảo đảm chất lượng nước; phối hợp với chính quyền địa phương được cấp nước sạch lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, kịp thời kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố. Huyện Kiến Xương, các xã và người dân tham gia giám sát việc cung cấp nước, nhất là việc kiểm định chất lượng nước của các nhà máy. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh để xử lý dứt điểm vấn đề cử tri kiến nghị.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Kiến Xương khẩn trương đi dời trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Xuân Chuyển để bảo vệ hành lang đê và nước nguồn của nhà máy nước sạch Minh Tân; Công ty TNHH Sản xuất Kuc Huy cần có giải pháp hữu hiệu để không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất đồ chơi trẻ em.

Trao kinh phí hỗ trợ lưu học sinh Lào gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chiều ngày 12/8, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có hơn 300 lưu học sinh Lào đang theo học, trong đó 8 lưu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều lưu học sinh Lào không được về nước trong dịp hè. Trước tình hình đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ 70 triệu đồng cho một số lưu học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm nguồn kinh phí để trang trải cuộc sống.

Đây là hoạt động nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các em lưu học sinh Lào, đồng thời thực hiện tốt hơn công tác đối ngoại nhân dân theo chức năng của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Bình.

THU HOÀI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲNH PHỤ

Khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn

Sáng ngày 12/8, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Công ty TNHH Medlatec tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ công đoàn.

238 cán bộ công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện; chủ tịch, phó chủ tịch các công đoàn cơ sở được kiểm tra tầm soát ung thư gan, tầm soát ung thư đường tiêu hóa, trực tràng đối với cán bộ công đoàn nam; tầm soát ung thư vòm họng, thực quản, cổ tử cung đối với cán bộ công đoàn nữ. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý, tạo điều kiện chăm sóc tốt về sức khỏe giúp đội ngũ cán bộ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 12/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Nông dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác hội và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tới các cấp hội và hội viên, nông dân với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đặc biệt là tích cực đi bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh thực hiện các phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các cấp hội đã tin cậy với các ngân hàng hơn 3.200 tỷ đồng cho hơn 62.800 hộ vay phát triển sản xuất; nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt 29,9 tỷ đồng để thực hiện 79 dự án cho 1.490 hộ vay. 6 tháng đầu năm 2021, các cấp hội đã phối hợp với doanh nghiệp cung ứng cho hội viên hơn 1.900 tấn phân bón theo phương thức trả chậm; tổ chức 2.162 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 181.300 lượt hội viên. Hội Nông dân tỉnh xây dựng 522 mô hình trên các lĩnh vực hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Tại buổi làm việc, sau khi lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo, các đại biểu tập trung

thảo luận về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua; kiến nghị các giải pháp để phát huy tốt hơn nữa vai trò của hội nông dân trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp hội nông dân đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội thời gian qua đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Thái Bình đang triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra với nhiều phân bổ theo phương thức trả chậm; tổ chức 2.162 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 181.300 lượt hội viên. Hội Nông dân tỉnh nói chung, Hội Nông dân tỉnh nói riêng cần cố gắng tâm, nỗ lực hành động, quyết tâm, linh hoạt, phù hợp với tình hình để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp hội nông dân trong tỉnh

bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đặc thù, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và tình hình thực tế để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và tổ chức các phong trào thi đua; chủ động, sáng tạo tìm ra cách làm mới, xây dựng các mô hình mới nhằm tạo sức bật mới, hiệu quả hơn, rõ nét hơn. Hội Nông dân tỉnh phải cụ thể hóa các yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay của tỉnh vào nhiệm vụ của Hội, triển khai tới các cấp hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, tạo thành phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững, tạo ra chuỗi giá trị. Tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư vào tỉnh, sẵn sàng chuyển đổi lực lượng lao động nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp, dịch vụ mang lại thu nhập cao hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội nông dân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt

công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh, nhất là Khu kinh tế Thái Bình. Phát động sâu rộng phong trào thi đua, nhân rộng mô hình hiến đất phục vụ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trong toàn tỉnh. Chủ trọng phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và chuyển đổi lao động nông nghiệp sang các loại hình sản xuất khác. Phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức hội, hội viên, nông dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở địa bàn dân cư, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, tạo môi trường lành mạnh, sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội Nông dân tỉnh cần bám sát, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

TIẾN ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo đề án phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo phương án xử lý, giải quyết các mô cát sông đã hết hạn và đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại khu Đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu B).

Giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động KH&CN ở Thái Bình đã từng bước được đổi mới, tập trung được tư tuệ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động tư vấn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ phát triển KH&CN, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Tổng kinh phí chi sự nghiệp KH&CN cân đối từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 là 124 tỷ đồng. Theo đề án phát triển KH&CN

tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được xây dựng, mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trên 90% các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn; đến năm 2030 sẽ áp dụng thí điểm tiến tới triển khai ISO điện tử đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực tạo đột phá phát triển kinh tế của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành đề án phát triển KH&CN tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn tới, trên cơ sở đó bố sung, hoàn thiện đề án; các ngành



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: MINH ĐỨC

liên quan quan tâm bố trí kinh phí thực hiện đề án.

Đối với phương án xử lý, giải quyết các mô cát sông đã hết hạn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất phương án đối với các mô cát còn trữ lượng lớn bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đồng chí thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đề xuất của Sở Xây dựng về việc

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình (khu B).

Trước việc phát sinh thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong sáng ngày 12/8 có liên quan đến các trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh về, tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục coi công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, tập trung cao độ cho nhiệm vụ này, kiểm soát chặt chẽ người từ bên ngoài vào tỉnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng; thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm nâng cao ý thức của người dân cũng như của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống dịch. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nhân bắt kịp thời tình hình di biến động dân cư đồng thời tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở.

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 - 2021...

(Tiếp theo trang 1)

phòng học/lớp đạt trung bình là 0,98; trong đó phòng học kiên cố đạt 79,5%; phòng học bán kiên cố đạt 18,5%. Cả nước có tổng số 8.736.033 học sinh tiểu học, tăng 152.301 em so với năm học trước với tổng số lớp là 280.274 (tăng 4.325 lớp so với năm học trước); tỷ lệ trung bình học sinh/lớp là 31,27. Hiện nay, tỷ lệ trung bình giáo viên/lớp là 1,41, cơ bản bảo đảm thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Theo đánh giá, năm học 2020 - 2021 là năm đặc biệt với ngành Giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng, khi lần đầu tiên cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1. Ngành

Giáo dục cả nước đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, đó là vừa tích cực phòng, chống dịch Covid-19 vừa triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với các lớp 2, 3, 4 và lớp 5. Kết thúc năm học, tất cả các trường học học đều hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, chất lượng học sinh lớp 1 bảo đảm chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của chương trình và có một số mặt nổi trội hơn so với chương trình hiện hành. Các khối 2, 3, 4 và khối 5, các nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh; chuyển từ truyền thụ

kiến thức sang tổ chức hoạt động học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động trong lớp.

Về nhiệm vụ năm học tới, ngành Giáo dục xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục tiểu học. Theo đó, bậc tiểu học chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học

sinh. Đồng thời đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19; chủ động có các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục và điều kiện thực tế của người học.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Năm học mới diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, vì vậy các địa phương cần nhận định đầy đủ, thấu đáo về tình hình dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội và cần nhận thức đầy đủ các khó khăn và thách thức. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm

học; từ đó, các địa phương cần triển khai linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung "thời gian vàng" dạy trực tiếp trên lớp và linh hoạt trong quá trình thực hiện các hoạt động giáo dục, triển khai nội dung dạy theo chuẩn đầu ra và yêu cầu nội dung cốt lõi của chương trình học tập. Bộ trưởng yêu cầu Vụ Giáo dục Tiểu học ban hành hướng dẫn những nội dung giảng dạy cốt lõi, cần bản, trong đó tập trung vào chương trình cốt lõi ưu tiên giảng dạy trực tiếp, đồng thời cần nhắc về hình thức kiểm tra, đánh giá sao cho phù hợp. Cùng với đó, ngành Giáo dục các địa phương để xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách và chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương và hướng dẫn của Vụ Giáo dục Tiểu học.

BỐ CÁO

Về việc thay đổi tên gọi và địa điểm Phòng Giao dịch Minh Khai



Căn cứ Công văn số 315/THB-TTGS ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Minh Khai trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-VCB-TCNS ngày 05/8/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về việc thay đổi tên gọi và địa điểm Phòng giao dịch Minh Khai trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH
TRẦN TRỌNG BỐ CÁO
THAY ĐỔI TÊN GỌI VÀ ĐỊA ĐIỂM PHÒNG GIAO DỊCH MINH KHAI

1. Tên và địa điểm cũ:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch Minh Khai.
- Địa chỉ: số 166 Minh Khai, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

2. Tên và địa điểm mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình - Phòng Giao dịch Bồ Xuyên.
- Địa chỉ: số 01 Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

3. Thời gian đi vào hoạt động tại địa điểm mới: Từ ngày 16/8/2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
+ Phòng Hành chính Nhân sự, điện thoại: 02273.845998, fax: 02273.836994;
Trần trọng!